



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการ
คัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้ผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลำดับที่ ๖ - ๑๒ มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมฯ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	เลขประจำตัวสอบในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๕๐๑๐๐๓๙	นางสาวมนชยา เขยเกษ
๒	๖๕๐๑๐๐๐๗	นายเต็มตะวัน เกษเพ็ชร์
๓	๖๕๐๑๐๐๕๒	นายณภัทร ทองมั่ง

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพิ่มเติม

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และการทดสอบการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม 3A ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (โยธี) รายละเอียดดังนี้

- รายงานตัวเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

- ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยการทดสอบการปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

- ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มายื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะเพิ่มเติม

๓.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๓ ขณะที่มีสิทธิที่เข้ารับการประเมินฯ รอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะเพิ่มเติม ให้นั่งอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้า รับการประเมินฯ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

๓.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องเข้ารับการทดสอบการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในข้อ ๒.

๓.๕ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่ กำหนดไว้นี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) มีอำนาจพิจารณาปรับให้หมดสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ออกจากบริเวณสถานที่สอบ โดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมินฯ

๓.๖ ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ หรือผู้อื่น บันเทิง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งภาพและเสียง ในขณะที่สอบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่า กระทำการทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติมรายใดขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการ เลือกรรพและถึงลำดับที่ได้รับการจัดจ้างก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาโท ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <https://www.ops.go.th/th/personnel> หัวข้อ : ข้าราชการ และจะจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม